

ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
จำนวน ๒๒ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๑	โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน กพร.)
๒	โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ปกครองทางการพูดการได้ยิน การมองเห็น และบุคคลปกติ	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และ สหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
๓	โครงการพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายและปัญญาประดิษฐ์บนยานไร้คนขับเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและสนับสนุนงานประโยชน์สาธารณะ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๔	โครงการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมแบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕	โครงการมาตรฐานภาษาไทยและระบบทดสอบภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
๖	โครงการมหิตลแซนแนล เพื่อผลิตรายการแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากผลกระทบโรค COVID-19	มหาวิทยาลัยมหิตล
๗	โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงติดตาม ดูแล ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๘	โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดภาคกลางเพื่อพัฒนาจัดทำแพลตฟอร์มมีเดียเซนเตอร์ ศูนย์รวมสื่อด้านนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Panatour เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๙	การวิจัยและพัฒนาาระบบการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตสมัยใหม่ โดยการบูรณาการเทคโนโลยี IOT, Smart Farming, ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแหล่งสำรองพลังงานต้นทุนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑๐	โครงการพัฒนาค้างจดหมายเหตุุโทรทัศน์ไทย	หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๑๑	โครงการระบบบริหารจัดการสถานีวิทยุแบบบูรณาการ	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
๑๒	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใช้งานห้วงอวกาศและการจราจรทางอวกาศ (THAI-STM)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๑๓	โครงการการให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยใช้ธโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๑๔	โครงการความเข้าใจบริการโทรเวชกรรม และการพัฒนาสื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคเฉพาะด้านที่ยุ่ยากซับซ้อน ตามภารกิจกรมการแพทย์	กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๑๕	โครงการการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในยุค 5G	สถาบันการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (สวพม.)
๑๖	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลโครงการข่าวการสื่อสาร สำหรับการสร้างแบบจำลองตัวแทน (Agent Based Simulations) เพื่อการรับมือเชิงป้องกันโรคอุบัติใหม่ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาด COVID-19 ประเทศไทย	กรมควบคุมโรค
๑๗	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของสวนสัตว์เพื่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
๑๘	โครงการ D Channel สถานีเพื่อเด็กและเยาวชน	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๙	โครงการระบบแพลตฟอร์มสำหรับขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติสำหรับพื้นที่มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๒๐	โครงการระบบตรวจจับสัญญาณชีพด้วยหลักการเรดาร์สัญญาณชีพ (Recue-Radar) เพื่อใช้ภารกิจกู้ชีพกู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
๒๑	โครงการแพลตฟอร์มเปิดบริการและการเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบโทรคมนาคม สำหรับประชาชนทั่วไป คนพิการและผู้สูงอายุ	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
๒๒	โครงการพัฒนารูปปฏิบัติการสื่อสารเพื่อบูรณาการระบบการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

